

Số: 255/BC-UBND

Vinh Thanh, ngày 07 tháng 12 năm 2018

BÁO CÁO
Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
trước kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XI

Thực hiện Công văn số 49/HĐND-VP ngày 16 tháng 11 tháng 2018 của Thường trực HĐND huyện về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XI, UBND huyện báo cáo như sau:

I. CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ THUỘC LĨNH VỰC KINH TẾ

1. Cử tri thôn Vĩnh Định, xã Vĩnh Thịnh kiến nghị chủ đầu tư hạ tầng Khu chăn nuôi tập trung trồng cây keo lai và cây mì không đúng mục đích trong khu chăn nuôi tập trung, trong khi người dân thiếu đất sản xuất, gây bất bình trong Nhân dân.

2. Cử tri thôn Định Quang, xã Vĩnh Quang đề nghị UBND huyện thu hồi diện tích đất trong Cụm công nghiệp Tà Súc mà chủ đầu tư hạ tầng sử dụng không đúng mục đích (là trồng cây xanh mà cử tri đã kiến nghị nhiều lần).

Trả lời: UBND huyện đã nhiều lần đề nghị Công ty Cổ phần xây lắp điện Tuy Phước Bình Định chặt bỏ phần diện tích cây trồng không đúng quy hoạch tại Cụm công nghiệp Tà Súc và Khu chăn nuôi tập trung. Đến nay, Công ty đã phá bỏ phần diện tích cây trồng chưa đúng quy hoạch. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện tiếp tục đôn đốc Công ty Cổ phần xây lắp điện Tuy Phước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Tà Súc và Khu chăn nuôi tập trung theo quy hoạch để kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp vào sản xuất, kinh doanh.

3. Cử tri thôn Định An, thị trấn Vĩnh Thạnh kiến nghị UBND huyện đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước trên các tuyến đường khu vực thôn Định An và dọc hai bên đường ĐT637.

Trả lời: Trong năm 2018, UBND huyện đã giao cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện triển khai thi công xây dựng hệ thống thoát nước thôn Định An (đoạn từ Trụ sở thôn Định An đến Sông Kôn). Riêng trục đường ĐT 637 thuộc thẩm quyền quản lý, đầu tư của Sở Giao thông Vận tải Bình Định. Vì vậy, tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã đề nghị Sở Giao thông Vận tải Bình Định đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước dọc theo tuyến đường ĐT 637.

4. Cử tri các thôn: Vĩnh Khương, Tà Lék, xã Vĩnh Hiệp đề nghị UBND huyện hỗ trợ kinh phí để thay mái tôn Nhà văn hóa thôn bằng mái ngói vì khi trời mưa thì gây tiếng ồn, trời nắng thì nóng, ảnh hưởng đến quá trình sinh hoạt, hội họp của Nhân dân.

Trả lời: Nhà văn hoá thôn Tà Lék xây dựng năm 2009, Nhà văn hoá thôn Vĩnh Khương xây dựng năm 2011, diện tích 168m², được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn hỗ trợ theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP. Tất cả các công trình Nhà văn hoá thôn xây dựng trong thời gian này đều thiết kế lợp mái bằng tôn kẽm với hệ thống xà gồ thép như cử tri đã phản ánh.

Tuy nhiên, hiện nay ngân sách địa phương còn nhiều khó khăn nên huyện ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình cấp thiết và một số thôn chưa có Nhà văn hóa. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện sẽ thay mái tôn Nhà văn hóa thôn bằng mái ngói theo thứ tự ưu tiên.

5. Cử tri thôn M9, xã Vĩnh Hòa đề nghị Nhà nước đầu tư sửa chữa đường sản xuất và cầu, cống qua suối Lỗ Chinh, đường Hà Nhe cũ, vì vào mùa mưa Nhân dân không tham gia giao thông được.

6. Cử tri thôn M10, xã Vĩnh Hòa đề nghị Nhà nước đầu tư xây cầu, cống và đường vào sản xuất ruộng M10, đường đi nghĩa địa.

Trả lời: Ngày 30/5/2017, UBND huyện đã giao cho UBND xã Vĩnh Hòa quản lý các tuyến đường trên tại Quyết định số 597/QĐ-UBND về việc phân loại đường bộ, phân cấp quản lý đầu tư, sửa chữa thường xuyên các tuyến đường và các công trình thoát nước trên tuyến. Vì vậy, UBND huyện đề nghị UBND xã Vĩnh Hòa chủ động kiểm tra, cân đối từ nguồn đầu tư do xã quản lý để lập dự án đầu tư theo quy định. Trường hợp kinh phí đầu tư xây dựng lớn, ngoài khả năng cân đối của địa phương thì UBND xã báo cáo UBND huyện xem xét hỗ trợ theo quy định.

7. Cử tri thôn Đăktra, xã Vĩnh Kim đề nghị UBND huyện nâng cấp cầu bản qua suối làng Đăktra vì nay đã xuống cấp, đảm bảo an toàn cho Nhân dân qua lại.

Trả lời: Cầu bản qua suối làng Đăktra thuộc tuyến đường mà UBND huyện đã giao cho UBND xã Vĩnh Kim quản lý tại Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 30/5/2017. Vì vậy, UBND huyện đề nghị UBND xã Vĩnh Kim chủ động kiểm tra và cân đối từ nguồn đầu tư do xã quản lý để lập dự án đầu tư theo quy định; nếu kinh phí đầu tư xây dựng lớn, ngoài khả năng cân đối của địa phương thì UBND xã báo cáo UBND huyện xem xét hỗ trợ theo quy định.

8. Cử tri xã Vĩnh Sơn đề nghị Nhà nước xây dựng kè chống xói lở hai bên suối Đăk Tung (chiều dài khoảng 1,5km), vì vào mùa mưa lũ, nước suối làm sạt lở, ngập úng gây thiệt hại về đất sản xuất cũng như tài sản của Nhân dân.

Trả lời: Thực hiện Công văn số 6297/UBND-KT ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh Bình Định về việc xây dựng Đề án đầu tư xây dựng; nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh; UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn UBND các xã, thị trấn xây dựng Đề án đầu tư xây dựng; nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn huyện, trong đó có dự án xây dựng kè chống xói lở hai bên bờ suối Đăk Tung.

9. Cử tri thôn Thạnh Quang, xã Vĩnh Hiệp đề nghị Nhà nước đầu tư hệ thống nước sạch cho thôn sử dụng.

Trả lời: Hệ thống cấp nước sạch của huyện Vĩnh Thạnh có qui mô nhỏ, công suất chỉ đảm bảo cho khu vực thị trấn Vĩnh Thạnh và một số thôn thuộc các xã lân cận có cao trình thấp, trong khi thôn Thạnh Quang, xã Vĩnh Hiệp có cao trình cao so với hệ thống cấp nước trung tâm huyện. Ngoài ra, Ban Quản lý dự án Chương trình 135 huyện đã đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt thôn Thạnh Quang với tổng kinh phí đầu tư 393 triệu đồng, đã bàn giao cho địa phương đưa vào khai thác và sử dụng vào năm 2007. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của Nhân dân thôn Thạnh Quang, đề nghị UBND xã Vĩnh Hiệp căn cứ vào Đề án xây dựng Nông thôn mới, Chương trình 135 của xã đã được phê duyệt và nguồn vốn hỗ trợ của chương trình hằng năm theo kế hoạch trung hạn giai đoạn năm 2016 – 2020, từng bước lồng ghép đầu tư sửa chữa, nâng cấp theo thứ tự ưu tiên, phục vụ cho Nhân dân.

10. Cử tri thôn O5, xã Vĩnh Kim đề nghị UBND huyện xây dựng cầu bản qua sông Kôn để cho Nhân dân vận chuyển keo và nông sản khác được thuận lợi.

Trả lời: Cầu treo qua Sông Kôn đến làng O5, xã Vĩnh Kim được đầu tư xây dựng từ năm 2001 để phục vụ cho việc giao thông di lại của Nhân dân. Nhưng vì cầu có tải trọng thấp nên chưa đáp ứng được nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng nhiều của Nhân dân. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện sẽ bố trí vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2011 - 2025.

11. Cử tri xã Vĩnh Sơn kiến nghị: Hiện nay một số hộ dân tự đầu tư khoan giếng và đã có nước sinh hoạt. Song, kinh phí khoan giếng rất lớn (khoảng 50-60 triệu đồng/1giếng) nên đa số các hộ dân không đủ điều kiện để khoan giếng. Kính đề nghị Nhà nước quan tâm bố trí nguồn kinh phí khoan giếng cho Nhân dân, nhất là ở các làng K2, K3, K8, Suối Đá.

Trả lời: Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020 và Thông tư số 02/2017/TT-UBND ngày 22/5/2017 của Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg quy định: “Hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo (kể cả vợ hoặc chồng là người dân tộc thiểu số) ở các thôn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; hộ nghèo (gồm cả dân tộc Kinh) ở xã khu vực III, thôn, bản, buôn, làng, ấp, phum, sóc, xóm... mức hỗ trợ bình quân 1,5 triệu đồng/hộ để tạo nguồn nước phục vụ sinh hoạt. Kinh phí hỗ trợ nước sinh hoạt được sử dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng thôn, xã và điều kiện sinh hoạt của hộ gia đình như: đào giếng; mua vật dụng dẫn nước, trữ nước đảm bảo nguyên tắc các hộ được hỗ trợ kinh phí phải có nước sinh hoạt ổn định và được bố trí ở khu vực thuận tiện cho sinh hoạt gia đình.

Tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương, có thể tiến hành hỗ trợ theo nhóm hộ trên cơ sở mức hỗ trợ bình quân là 1,5 triệu đồng/hộ để xây dựng

những công trình sử dụng chung, nhóm hộ phải tự nguyện, cam kết bảo vệ và duy trì công trình, đảm bảo có nguồn nước ổn định”.

Từ quy định trên, đề nghị UBND xã Vĩnh Sơn rà soát, tổng hợp các hộ được thụ hưởng theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ báo cáo UBND huyện (qua phòng Dân tộc) đề đề xuất cấp trên hỗ trợ theo quy định.

12. Cử tri làng 1, xã Vĩnh Thuận kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết thỏa đáng cho hộ dân việc bị trừ tiền quản lý, bảo vệ vì khi phát hiện rừng giao khoán bị phát, lấn chiếm; hộ dân đã báo đến cơ quan chức năng.

Trả lời: Việc rừng nhận khoán bị lấn chiếm, hộ nhận khoán phát hiện báo cáo kịp thời cho chủ rừng là đúng theo hợp đồng đã ký kết. Khi đó, hộ nhận khoán không bị kiểm điểm, không thanh lý hợp đồng, chỉ trừ bỏ phần diện tích rừng bị mất. Đối với rừng giao khoán của hộ dân Làng 1, có diện tích cây Điều của hộ gia đình xen lẫn giữa rừng giao khoán nhưng trong quá trình đo đạc, đơn vị tư vấn thiết kế không phát hiện để trừ bỏ. Năm 2017, qua công tác thanh tra của cơ quan chức năng đã phát hiện và loại bỏ diện tích cây Điều ra khỏi diện tích rừng nhận khoán của hộ dân Làng 1, đồng thời yêu cầu thu hồi, hoàn trả số tiền đã giao khoán trên phần diện tích cây Điều cho Nhà nước.

13. Cử tri làng 4, xã Vĩnh Thuận đề nghị Ban quản lý rừng phòng hộ trả lời cho hộ dân biết vì sao đến nay chưa cấp tiền quản lý, bảo vệ rừng giao khoán cho tập thể và cá nhân 6 tháng đầu năm 2018 và việc trừ tiền quản lý, bảo vệ rừng giao khoán của tập thể và cá nhân.

Trả lời:

- Đầu năm 2018, Thanh tra tỉnh Bình Định thực hiện thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác giao khoán, bảo vệ rừng đối với Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh. Vì đang trong quá trình thanh tra nên Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh không thể thanh toán tiền khoán bảo vệ rừng 6 tháng đầu năm 2018 cho dân mà phải chờ khi có kết luận. Ngày 24/7/2018, Đoàn Thanh tra tỉnh có kết luận; trong đó đã phát hiện một số thiếu sót liên quan đến công tác giao khoán bảo vệ rừng cho hộ dân nhận khoán và yêu cầu Ban Quản lý rừng phòng hộ phải rà soát, điều chỉnh lại diện tích giao khoán cho phù hợp thực tế, loại bỏ diện tích không có rừng, thay đổi người đứng tên hợp đồng đã chết hoặc già, yếu không đủ sức khỏe thực hiện công tác tuần tra bảo vệ rừng và thực hiện ký lại hợp đồng theo Nghị định số 168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 với thời hạn hợp đồng 1 năm. Do đó, Ban Quản lý rừng phòng hộ đang khẩn trương hoàn chỉnh các nội dung trên và sẽ thanh toán một lần tiền quản lý, bảo vệ rừng nhận khoán cho các hộ vào cuối năm 2018.

- Đối với việc trừ tiền quản lý, bảo vệ rừng giao khoán: Theo Kết luận thanh tra tỉnh Bình Định số 354/KL-TTT ngày 24/7/2018, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh có trách nhiệm thu hồi, nộp trả ngân sách nhà nước phân chi từ năm 2014 đến năm 2017 cho hộ nhận khoán trên phần diện tích không có rừng 248,38 ha với số tiền 347.760.000 đồng. Vì vậy, ngày 15/10/2018, Ban Quản lý rừng phòng hộ đã mời hộ gia đình thuộc trường hợp phải thu hồi đến UBND xã Vĩnh Thuận hợp để triển khai việc thu hồi tiền theo

Kết luận thanh tra, trong đó Làng 4, xã Vĩnh Thuận có 4 hộ, diện tích nhận khoán không có rừng 12,45 ha với số tiền là 16.737.347 đồng.

14. Cử tri Bá Quyết, làng 8, xã Vĩnh Thuận kiến nghị việc ngành chức năng cắt giảm rừng giao khoán của hộ dân nhưng không thông báo cho hộ dân biết nguyên nhân vì sao?

Trả lời: Ban Quản lý rừng phòng hộ hiện đang giao khoán quản lý, bảo vệ rừng cho hộ gia đình ông Đinh Gung (Bá Chi) là cha ông Bá Quyết diện tích 7,10 ha tại lô B, khoảnh 5, tiểu khu 217 xã Vĩnh Thuận, trong đó, ông Bá Quyết là thành viên trong hộ vẫn được hưởng tiền nhận khoán trên diện tích này. Qua kiểm tra chứng từ sổ sách từ năm 2007 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ không có cắt giảm rừng giao khoán của hộ gia đình ông Đinh Gung (Bá Chi) hoặc con là ông Bá Quyết, làng 8, xã Vĩnh Thuận.

15. Cử tri thôn O5, xã Vĩnh Kim đề nghị Ban quản lý rừng phòng hộ thực hiện đúng nội dung cam kết dự án JICA2 đủ 3 năm, giao lại cho Nhân dân tự chăm sóc cây keo, cây sao.

Trả lời: Rừng trồng thuộc Dự án bảo vệ và phát triển bền vững rừng phòng hộ (gọi tắt Dự án JICA2) được đầu tư trên địa bàn xã Vĩnh Kim từ năm 2014. Theo quy trình, rừng trồng khi hết thời kỳ chăm sóc kiến thiết cơ bản năm thứ 4, sẽ hợp đồng giao lại cho hộ gia đình bảo vệ để hưởng lợi khi khai thác rừng trồng.

Vì vậy, đầu năm 2018, Ban Quản lý Dự án JICA2 Trung ương và Ban Dự án tỉnh cùng các ngành chức năng thực hiện kiểm tra chất lượng rừng trồng để hoàn thành thủ tục bàn giao. Tháng 7/2018, Ban Quản lý Dự án JICA2 tỉnh đã bàn giao diện tích rừng trồng trên cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh. Hiện nay, UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh xây dựng Phương án quản lý bảo vệ rừng trồng sau đầu tư để giao cho hộ gia đình quản lý bảo vệ và hưởng lợi theo quy định.

16. Cử tri thôn Đăktra, xã Vĩnh Kim đề nghị UBND huyện sớm có kế hoạch triển khai thu hoạch cây keo thuộc dự án rừng thay thế tại làng Đăktra cho Nhân dân.

Trả lời: Công trình trồng rừng tại thôn Đăk Tra, xã Vĩnh Kim thuộc Dự án trồng rừng thay thế thủy điện Ken Lút Hạ năm 2014, diện tích 31,82 ha, loài cây trồng Keo lai + Sao đen. Rừng trồng đến nay chỉ mới năm thứ 5, cây trồng còn nhỏ chưa đến tuổi khai thác (tuổi khai thác là 7 đến 8 năm tuổi). Mặt khác, nhiều năm nay một số cá nhân thường xuyên chặt phá cây Sao đen và lấn chiếm rừng trồng để canh tác, cũng như chăn thả gia súc gây hư hại cây trồng dẫn đến nhiều diện tích chưa thành rừng. Vì những nguyên nhân trên nên Ban Quản lý rừng phòng hộ chưa có kế hoạch khai thác cây keo.

II. CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ THUỘC LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Cử tri thôn Định Quang, xã Vĩnh Quang kiến nghị Nhà nước có quy định việc dạy thêm, học thêm không? Nếu có thì quy định cụ thể như thế nào? Vì hiện nay, việc dạy thêm, học thêm tràn lan dẫn đến thực trạng các em không có điều kiện để học thêm sẽ không theo kịp kiến thức ở lớp.

Trả lời: Việc dạy thêm học thêm được quy định cụ thể tại Quyết định số 1797/QĐ-UBND ngày 8/7/2013 của UBND tỉnh Bình Định ban hành về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Định. Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri thôn Định Quang, xã Vĩnh Quang; UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra để chấn chỉnh việc tổ chức dạy thêm, học thêm trên địa bàn huyện, đảm bảo theo quy định.

2. Cử tri Đặng Xuân Vương, thôn Định Xuân, xã Vĩnh Quang kiến nghị khi nào huyện tổ chức thi viên chức ngành giáo dục? Nếu không tổ chức thi thì huyện có trả lại số tiền lệ phí thi là 400.000 đồng mà một số con em ở địa phương làm hồ sơ đăng ký thi đã nộp?

Ngày 30/5/2017, UBND huyện Vĩnh Thạnh ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh. Trên cơ sở đó, UBND huyện đã thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức huyện để tổ chức thu nhận hồ sơ thí sinh dự tuyển và thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh năm 2018. Tuy nhiên, do yêu cầu về tiêu chuẩn thành viên ra đề, thành viên chấm kiểm tra, sát hạch trong xét tuyển quá cao nên huyện không đủ nhân sự để bố trí việc triển khai thực hiện công tác xét tuyển. Để khắc phục khó khăn trên, UBND huyện đã hợp đồng với Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Định để tổ chức xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện và sẽ hoàn thành trong năm 2018.

3. Cử tri thôn Định Quang, xã Vĩnh Quang đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện giải quyết hàng cây tại điểm trường Bò lai thuộc thôn Định Thái, xã Vĩnh Quang, vì tán lá của hàng cây rộng, khuất ánh sáng ảnh hưởng đến một số diện tích lúa của bà con nông dân sản xuất gần đó.

Trả lời: Tiếp thu kiến nghị của cử tri thôn Định Quang, xã Vĩnh Quang, UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện kiểm tra giải quyết. Qua kiểm tra, tán lá của hàng cây tại điểm trường Bò lai nằm trong khuôn viên diện tích đất của điểm trường, không ảnh hưởng đến diện tích lúa của bà con nông dân và đã được Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Quang trả lời trước lãnh đạo UBND xã Vĩnh Quang và cử tri thôn Định Thái.

4. Cử tri xã Vĩnh Hiệp kiến nghị việc Nhà nước đã có quy định nhân viên Đài truyền thanh xã được hưởng chế độ phụ cấp là 1,0 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.

Trả lời: Tại Quyết định số 75/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh về quy định chế độ, chính sách đối với nhân viên Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và Hướng dẫn số 01/HD-STTTT ngày 25/7/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông về bố trí số lượng và thực hiện chế độ, chính sách đối với nhân viên Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định quy định:

- "Nhân viên Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn được hưởng mức phụ cấp bằng hệ số 1,0 mức lương cơ sở và hỗ trợ 2/3 mức đóng bảo hiểm y tế tối thiểu đối với loại hình bảo hiểm y tế tại thời điểm tham gia; Nguồn kinh phí khoán quỹ phụ cấp, hỗ

trợ BHXH, BHYT người hoạt động không chuyên trách cấp xã được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh”;

- “Căn cứ vào thực trạng nhân viên Đài truyền thanh các xã, thị trấn tiến hành rà soát về số lượng, tiêu chí và các tiêu chuẩn của nhân viên Đài; thực hiện việc bố trí sắp xếp, bố trí lại phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước và hướng dẫn, phương án bố trí nhân viên Đài truyền thanh báo cáo Chủ tịch UBND huyện phê duyệt trước khi thực hiện”.

Tuy nhiên, đến nay UBND các xã, thị trấn chưa xây dựng Phương án bố trí nhân viên Đài truyền thanh trình UBND huyện phê duyệt. Vì vậy, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện việc bố trí nhân viên Đài truyền thanh đúng theo quy định tại Quyết định số 75/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh và Hướng dẫn số 01/HD-STTTT của Sở Thông tin và Truyền thông.

5. Cử tri thôn Thạnh Quang, xã Vĩnh Hiệp đề nghị ngành Y tế tổ chức các đợt phun thuốc diệt muỗi sốt xuất huyết cho từng thôn.

Trả lời: Kiến nghị của cử tri thôn Thạnh Quang là chính đáng. Tuy nhiên, theo hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue (Ban hành kèm theo Quyết định số 3711/QĐ-BYT ngày 19/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế) quy định việc phun hóa chất diệt muỗi phòng, chống bệnh sốt xuất huyết chỉ được triển khai trong hai trường hợp sau:

1. Phun hóa chất diệt muỗi chủ động diện rộng: Để chủ động triển khai phun hóa chất diệt muỗi kết hợp với chiến dịch diệt lăng quăng/bọ gậy ngay từ khi có nguy cơ nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bùng phát.

+ Nơi có nguy cơ cao xảy ra dịch là vùng nhiều năm liên tục có ca bệnh và có chỉ số mật độ muỗi cao hoặc chỉ số lăng quăng/bọ gậy cao

+ Có ca bệnh và có chỉ số mật độ muỗi cao hoặc chỉ số lăng quăng/bọ gậy cao.

2. Phun hóa chất xử lý ổ dịch sốt xuất huyết:

Một nơi (tổ, khu phố/xóm/ấp, cụm dân cư hoặc tương đương) được xác định là ổ dịch sốt xuất huyết khi có các ca bệnh lâm sàng xảy ra trong vòng 7 ngày hoặc một ca bệnh sốt xuất huyết được chẩn đoán xác định phòng xét nghiệm, đồng thời phát hiện có lăng quăng/bọ gậy hoặc muỗi truyền bệnh trong phạm vi bán kính 200 mét.

Mặt khác, phun hóa chất diệt muỗi không phải là biện pháp tốt nhất để phòng, chống bệnh sốt xuất huyết. Biện pháp hiệu quả nhất là chủ động diệt lăng quăng/bọ gậy và cần có sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng với khẩu hiệu: “Không có lăng quăng/bọ gậy, không có sốt xuất huyết”.

Vì vậy, tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn điều tra, giám sát, nếu đảm bảo đủ các điều kiện trên sẽ tổ chức phun hóa chất diệt muỗi sốt xuất huyết. Mặt khác, UBND huyện cũng đề nghị các Hội đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân diệt lăng quăng, bọ gậy nhằm ngăn chặn, phòng ngừa tận gốc nguy cơ bùng phát dịch.

6. Cử tri Đình A Nong, thôn M10, xã Vĩnh Hòa kiến nghị: Năm 2014,

ông đã làm hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ thương binh cho bản thân nhưng đến nay vẫn chưa trả kết quả cho ông.

Năm 2014, UBND xã Vĩnh Hòa có nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ thương binh của ông Đinh A Nong, thôn M10, xã Vĩnh Hòa. Hồ sơ gồm có: Bản khai cá nhân, bản sao lý lịch đảng viên, bản sao giấy chứng nhận bệnh binh, giấy xác nhận người giao nhiệm vụ và giấy xác nhận người biết trường hợp bị thương. Tuy nhiên, đối chiếu với những quy định dưới đây thì ông Đinh A Nong không đủ điều kiện (chứng minh người bị thương) để đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết nên UBND xã Vĩnh Hòa đã giải thích và trả hồ sơ cho ông vào năm 2014.

- Khoản 3, Điều 17, Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng quy định: Trường hợp bị thương trước ngày 31/12/1994 trở về trước thì việc cấp giấy chứng nhận bị thương căn cứ một trong các giấy tờ sau có ghi nhận vết thương thực thể:

+ Giấy tờ được cấp khi bị thương: Phiếu chuyển thương; chuyển viện; bệnh án điều trị; giấy ra viện; phiếu sức khỏe, sổ sức khỏe.

+ Lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, lý lịch quân nhân được lập từ ngày 31/12/1994 trở về trước;

+ Trường hợp lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, lý lịch quân nhân, phiếu sức khỏe, sổ sức khỏe lập trước ngày 31/12/1994 nhưng không ghi vết thương thực thể (chỉ ghi bị thương) thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị thương căn cứ kết quả kiểm tra vết thương thực thể của cơ sở y tế cấp huyện hoặc tương đương để cấp giấy chứng nhận bị thương.

- Khoản 2 Điều 6, Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Quốc phòng hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ quy định:

+ Giấy tờ có ghi sức ép hoặc chấn thương; danh sách quân nhân bị thương của cơ quan, đơn vị quản lý đối tượng bị thương có ghi tên cá nhân bị thương;

+ Giấy tờ, tài liệu của cơ quan, đơn vị lập từ ngày 31/12/1994 trở về trước có ghi nhận cá nhân bị thương khi tham gia chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu. Trường hợp giấy tờ, tài liệu không có ghi các vết thương cụ thể thì căn cứ vào kết quả kiểm tra vết thương thực thể của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền;

+ Người bị thương không thuộc lực lượng quân đội, công an bị thương trong kháng chiến chống Pháp ở miền Nam và các chiến trường B, C, K và trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc hiện còn vết thương thực thể.

Trường hợp còn dị vật kim khí trong cơ thể thì phải có kết quả chiếu, chụp và kết luận của bệnh viện cấp huyện trở lên hoặc bệnh viện quân đội, công an khẳng định còn dị vật kim khí trong cơ thể.

+ Người không thuộc lực lượng quân đội, công an bị thương trong kháng chiến chống Pháp ở miền Bắc và trong thời kỳ chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ

ở miền Bắc hiện có kết quả chiếu, chụp và kết luận của bệnh viện cấp huyện trở lên hoặc bệnh viện quân đội, công an khẳng định còn dị vật kim khí trong cơ thể.

III. LĨNH VỰC NỘI CHÍNH

Cử tri xã Vĩnh Hiệp kiến nghị UBND huyện hỗ trợ cho xã 01 hợp đồng bảo vệ trụ sở UBND xã.

Trả lời: Điều 1, Điều 2, Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, quy định: *“Thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc sau đây trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp: Sửa chữa, bảo trì đối với hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước ở công sở, xe ô tô và các máy móc, thiết bị khác đang được sử dụng trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp; lái xe; bảo vệ; vệ sinh; trông giữ phương tiện đi lại của cán bộ, công chức và khách đến làm việc với cơ quan, đơn vị sự nghiệp; công việc khác”*.

“Các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp quy định tại Nghị định này gồm có: Cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; các đơn vị sự nghiệp hoạt động bằng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp”. Như vậy, bảo vệ trụ sở UBND cấp xã không thuộc đối tượng thực hiện theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.

Ngoài ra, trong các chức danh cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì bảo vệ trụ sở UBND xã không thuộc danh mục các chức danh nói trên.

Do đó, việc hợp đồng bảo vệ tại trụ sở do UBND xã chọn để làm bảo vệ cơ quan trên cơ sở đảm bảo về tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, sức khỏe và cân đối nguồn kinh phí tự chủ của xã để ký kết hợp đồng lao động.

Trên đây là kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri; UBND huyện báo cáo HDND huyện khóa XI tại kỳ họp thứ 9 theo dõi, giám sát./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, K3.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Đâu